



SUT COOP NEWSLETTER

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ฉบับที่ 06/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบการ และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559



บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ



บริษัท เพาร์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ



นายภานุเดช สารพัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รางวัลโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



นางสาวสุภางค์ อิงคินันท์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์) รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ

วันสหกิจศึกษาไทย



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ อธิการบดี ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ในการนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้ารับมอบโล่รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559 จากพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ นางสาวสุภางค์ อิงคินันท์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับชาติ จากโครงการ “การวิเคราะห์หน้าสัมผัสเกียร์และปรับปรุงเกียร์ในระดั้มอเตอร์ เพื่อลดเสียงของระบบส่งกำลัง” ปฏิบัติงาน ณ Hino Motors, Ltd. ประเทศญี่ปุ่น และ นายภานุเดช สารพัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภทโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากโครงการ “การลดจำนวนการเกิดปัญหาเครื่องจักรหยุดชั่วขณะ ในกระบวนการจ่าย Washer ที่กระบวนการประกอบ Carrier” ปฏิบัติงาน ณ บริษัท จาโตโค (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ผลงานจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแม่ข่าย ยังได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2559 ประเภทสถานประกอบการ ประกอบด้วยรางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และรางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ บริษัท เพาร์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด

พิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรสหกิจศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจากคุณสืบพงศ์ เกตุนุติ ตำแหน่งที่ปรึกษากิจกรรมการบริหารสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ร่วมกับอาจารย์ ดร.กัมกิตา ศิริจิระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย การมอบสัมฤทธิบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558 การมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ การมอบเกียรติบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น การมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น พร้อมกันนี้คุณสืบพงศ์ เกตุนุติ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “บัณฑิตไทยในยุค AEC สิ่งที่ต้องมีและสิ่งที่พึงกระทำ”

อบรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2558 โดยจัดบรรยาย หัวข้อ “วัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์รอรจณี สีหะอำไพ อติตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 เพื่อให้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง ทศนคติ ค่านิยมและความเชื่อ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรประเทศต่างทั้งประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียน และประเทศอื่น ๆ มากมาย อีกทั้งกิจกรรมวัฒนธรรมข้ามชาติและการปรับตัว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดขึ้นในโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษานานาชาติ มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 825 คน

ฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2559



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมรับฟังโอวาทก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัมกิตา ศิริจิระชัย รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน เป็นประธานในการให้โอวาท โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2559 มีกำหนดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 21 ตุลาคม 2559 รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ เพื่อให้ให้นักศึกษาที่กำลังจะไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามีขวัญและกำลังใจในการไปปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและมหาวิทยาลัย

สัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาอาชีพ สำหรับนักศึกษาวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจ และตระหนักในการพัฒนาอาชีพของตนเอง โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธิต อาคารบรรณสาร ชั้น 4 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 667 คน

ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษาที่ 3/2558 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท และเพื่อเป็นการเฟ้นหาผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นเข้าแข่งขันในระดับเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป โดยแบ่งการประกวดเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการจัดการ โดยจัดการประกวดกลุ่มละ 2 ประเภท คือ ประเภท Oral presentation และ ประเภท Poster

ประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในฐานะสถาบันแม่ข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลการตัดสินนักศึกษาสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของเครือข่ายฯ เข้าร่วมประกวดในระดับชาติเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาในระดับชาติปี พ.ศ.2560 จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นายสันติรักษ์ เรืองชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ประเภทโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวอังศมาพรรณ พันธุ์มาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (โลจิสติกส์) ประเภทโครงการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

สหกิจศึกษานานาชาติ



ได้ให้การดูแลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ Mr. Sboniso Skhumbuzo Gumede นักศึกษาจาก Durban University of Technology (DUT) ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม 2559 ในการเดินทางมาต่ออายุวีซ่า ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 และได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรวมถึงถ่ายทอดเรื่องราวประเทศแอฟริกาใต้ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์และตัวอย่างในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและสัมภาษณ์งาน



ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท มินิแบ (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 บริษัท นิสเซ อีเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2559 บริษัท แซตทีอี (ไทยแลนด์) ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 บริษัท Reckitt Benckiser (Thailand) จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และ บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โดยสถานประกอบการทั้ง 5 แห่ง เดินทางมาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและรับพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท และกลุ่มบริษัท มินิแบ (ประเทศไทย) และ บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จำกัด การสัมภาษณ์งานเบื้องต้น



คุณวรินยุพา แซ่เต๋น

(หัวหน้างานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)
บริษัท คาร์กิลล์ มีท์ส (ไทยแลนด์) จำกัด

“นักศึกษาที่สมัครงานสหกิจศึกษา จะมีความคาดหวังว่าจะได้ทำงานตามที่สมัครงานเข้าไป แต่อยากขอแชร์นะคะ ในโลกยุคปัจจุบันนักศึกษาสหกิจศึกษาก็เปรียบเสมือนการทำงานทำ โดยบริษัท จะพิจารณาจาก ประวัติส่วนตัว และ Resume จะผ่านเข้าไปสหกิจศึกษาหรือไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับการที่บริษัทติดต่อไปแล้วนักศึกษาควรที่จะมีความพร้อมในการให้ข้อมูล หรืออาจจะเป็นการวัดทักษะขั้นพื้นฐาน และหากติดต่อไปแล้วนักศึกษาไม่สามารถโต้โทรศัพท์ แสดงว่านักศึกษาทิ้งโอกาสนั้นไป โดยส่วนใหญ่บริษัทจะติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ที่นักศึกษาได้ให้ข้อมูลไว้ และควรติดต่อกลับ หลังจากนั้น บริษัทตอบกลับผลการพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นด้านนักศึกษาไม่กระตือรือร้น เราถือว่านักศึกษาไม่ผ่านการพิจารณา เพราะว่าบริษัทมองว่าในโลกยุคปัจจุบันทุกคน Proactive พร้อมพัฒนาทั้งหมดเพราะฉะนั้น บริษัท คาร์กิลล์ มีโปรเจก มีเปียเลี้ยง มีพี่เลี้ยงคอยดูแล อีกทั้งเอื้อเฟื้อเรื่องสถานที่และอาหารให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ส่งนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ ให้กับบริษัทฯ รุ่ง”



นายขจรศักดิ์ จิตแก้ว

นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ Aerospace Malaysia Innovation Center
ประเทศมาเลเซีย

“สิ่งแรกที่จะได้รับคือทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากสนใจภาษาอื่นก็จะได้ทักษะภาษามลายูด้วย เพราะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันของชาวมาเลเซีย ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีผู้คนต่างวัฒนธรรม สถานประกอบการแห่งนี้มีนักศึกษาชาวฝรั่งเศส และชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนด้วย เราสามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนชาวต่างชาติและพนักงานในองค์กรได้ ด้านการทำงานได้ทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษามาจากในห้องเรียน และนำไปใช้ในการทำงานจริง รู้จักการบริหารเวลา ฝึกการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับสถานประกอบการก็นำโครงการไปใช้เป็นตัวต้นแบบของโครงการ และจะทำการพัฒนาร่วมกับองค์กรอื่นๆ”

กิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2559

2 มิ.ย. 59	- ฟังโอวาทจากท่านอธิการบดีก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2559	13-30 มิ.ย. 59	- พนักงานที่ปรึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2558 ผ่านเว็บไซต์
3 มิ.ย. 59	- ลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา 1/2559 - สอบรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 3/2558	16 มิ.ย. 59	- กิจกรรม Industry – based Special Short Courses : อุตสาหกรรมยานยนต์
6 มิ.ย. 59	- วันสหกิจศึกษาไทย	23 มิ.ย. 59	- บรรยาย เรื่อง “แนวคิดการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการผลิตบัณฑิต” โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
8 มิ.ย. 59	- พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มทส. กับ บริษัท แมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	24 มิ.ย. 59	- วันสุดท้ายของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2558
9 มิ.ย. 59	วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียนสหกิจศึกษา 1/2559	27 มิ.ย. 59	- รับฟังโอวาทจากอธิการบดี หลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2558
10-15 มิ.ย. 59	- นักศึกษาสหกิจศึกษา 1/2559 ส่งจดหมายแจ้งผู้ประกอบการและรับซองประเมินการปฏิบัติงาน	27-29 มิ.ย. 59	- กิจกรรมหลังกลับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3/2558 - กิจกรรมรายงานผลสะท้อนกลับจากการปฏิบัติงาน 3/2558

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-3046-57 โทรสาร 0-4422-3053 อีเมล : coop@sut.ac.th